

BÁO CÁO
Kết quả giải quyết đơn khiếu nại của hộ bà Hồ Thị Biện

Kính gửi:

- UBND huyện Nghi Xuân.
- Ban tiếp Công dân huyện Nghi Xuân;

Thực hiện Văn bản số 1030/ UBND-VP ngày 08/6/2022 của UBND huyện Nghi Xuân về việc chuyển đơn của bà Hồ Thị Biện. UBND xã Xuân Liên báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Ngày 07 tháng 03 năm 2022, UBND xã Xuân Liên nhận được “Đơn kiến nghị về việc giải quyết đất” của bà Hồ Thị Biện, thường trú tại thôn Trung Vượng, xã Xuân Liên với nội dung: *Trước đây gia đình bà có thửa đất vườn ở tại thôn Linh Trù nay là thôn Tân Trù xã Xuân Liên, đất do được Hợp tác xã cấp cho sử dụng sau khi bão lụt năm 1989..., sau đó gia đình bà chuyển đến sống trên thửa đất khác và nhiều lần bà muốn con làm nhà ở trên thửa đất cũ tại thôn Linh Trù nhưng nghe thông tin đất đó đã được Bác Trần Duy Vượng bán cho hộ khác rồi và đã qua nhiều chủ sử dụng rồi..... Nay gia đình mong muốn chính quyền địa phương xác minh trả lại cho bà mảnh đất này....*

Nội dung này ngày 20 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Xuân Liên đã có Văn bản số 38/UBND – ĐC trả lời các nội dung kiến nghị của bà Biện (có văn bản cụ thể kèm theo).

Ngày 23/5/2022, Ủy ban nhân dân xã Xuân Liên tiếp tục nhận được “Đơn khiếu nại” của bà Hồ Thị Biện với nội dung là *ông Trần Duy Vượng – thôn Tân Trù, xã Xuân Liên thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Trần Thị Châu là không đúng, không có cơ sở....*

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, UBND xã Xuân Liên đã làm việc với bà Hồ Thị Biện để làm rõ thêm một số nội dung trong đơn khiếu nại của bà Biện. Tại buổi làm việc này sau khi UBND xã trao đổi, giải thích việc liên quan đến đất đai mà bà kiến nghị thì bà Hồ Thị Biện đã đồng ý thống nhất rút đơn khiếu nại và ký vào biên bản làm việc để bà làm đơn khởi kiện ra tòa án và UBND xã Xuân Liên đã khép hồ sơ vụ việc khiếu nại của bà Hồ Thị Biện. Tuy nhiên đến ngày 08/6/2022, UBND xã lại nhận được văn bản số 1030/ UBND-VP của UBND huyện Nghi Xuân về việc chuyển đơn của bà Hồ Thị Biện với nội dung phản ánh việc UBND xã Xuân Liên không giải quyết đơn khiếu nại của bà. Như vậy việc phản ánh của bà Hồ Thị Biện lên UBND huyện nêu UBND xã Xuân Liên không giải quyết đơn khiếu nại của bà là không đúng. Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân xã Xuân Liên đã tiếp tục có cuộc làm việc với bà Hồ Thị Biện, tại buổi làm việc này, đồng chí chủ trì đã kết


luận: Do vụ việc khiếu nại trước đó của bà đã được khép hồ sơ, nếu bà Hồ Thị Biện tiếp tục đề nghị chính quyền giải quyết thì Bà phải gửi lại đơn và cung cấp đầy đủ các hồ sơ, giấy tờ, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại để UBND xã có cơ sở giải quyết. Tuy nhiên UBND xã và các thành viên tham gia buổi làm việc đã giải thích và hướng dẫn để bà Hồ Thị Biện tiếp tục gửi đơn khiếu nại để UBND xã xem xét giải quyết đúng theo quy định. Nhưng bà Hồ Thị Biện đã tự ý bỏ về, từ đó đến nay UBND xã không nhận được Đơn và các tài liệu liên quan của bà Hồ Thị Biện.

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Xuân Liên báo cáo để Lãnh đạo UBND huyện, Ban tiếp Công dân huyện được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Hồ sơ giải quyết đơn thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Mai Anh Lý